

Các lực lượng công an, hải quan, bộ đội biên phòng, hải quân, kiểm soát quân sự, thuế vụ, quản lý thị trường... phải phối hợp chặt chẽ trên từng địa bàn, tăng cường kiểm tra, giám sát, nghiêm trị bọn nhập lậu, trốn thuế cũng như bọn sản xuất và buôn bán thuốc lá, bia, rượu giả. Thủ trưởng từng đơn vị thuộc các lực lượng này phải tăng cường giáo dục và kiểm tra cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của mình trong việc duy trì chấp hành pháp luật và chịu trách nhiệm về những sai phạm của họ, kiên quyết loại trừ mọi hành vi tiêu cực, gây phiền hà cho những tổ chức và cá nhân kinh doanh hợp pháp hoặc làm ngơ, bao che cho bọn nhập lậu, trốn thuế.

Những đơn vị và cá nhân có công trong việc chống nhập lậu và tận thu thuế nhập khẩu cần được khen thưởng xứng đáng. Riêng đối với thuốc lá, bia, rượu ngoại, nay tạm thời trích 30% trị giá hàng nhập lậu tịch thu được hoặc số tiền nộp phạt về nhập lậu, trốn thuế tận thu được để bù đắp chi phí và thưởng cho những đơn vị, cá nhân có công trong việc phát hiện, bắt giữ, tịch thu hoặc tận thu số tiền nộp phạt đó.

Trưởng ban chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương phối hợp các ngành liên quan trong việc tổ chức thực hiện, theo dõi việc chấp hành Chỉ thị này của các ngành, các cấp, hàng tháng gửi báo cáo tình hình và những vấn đề cần xử lý trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Bộ Thông tin hướng dẫn và chỉ đạo các cơ quan truyền thông đại chúng giải thích có căn cứ để cán bộ, nhân dân hiểu rõ chủ trương, chấp hành và theo dõi, phát hiện

tình hình, kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị này tại các ngành, các cấp, các cơ sở.

Nhận được Chỉ thị này, Thủ trưởng các ngành, các cấp và cơ sở phải khẩn trương phổ biến cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và nhân dân; đồng thời có kế hoạch cụ thể triển khai việc thực hiện ở ngành, cấp và cơ sở của mình.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phó Chủ tịch

VÔ VĂN KIẾT

CÁC BỘ

LIÊN BỘ

TÀI CHÍNH — QUỐC PHÒNG

THÔNG TƯ liên Bộ số 598-TC/QP ngày 16-5-1989 hướng dẫn bổ sung một số chế độ đối với dân quân tự vệ và quân nhân dự bị.

Căn cứ vào Nghị định số 219-CP ngày 20-12-1961, Chỉ thị số 198-TTg ngày 16-7-1971, Nghị định số 62-CP ngày 7-4-1972 của Hội đồng Chính phủ, và Thông tư hướng dẫn số 20-TTLB ngày 3-12-1972 của liên Bộ Tài chính — Quốc phòng; để phù hợp với yêu cầu mới; Được sự đồng ý của Hội đồng Bộ trưởng và ý kiến của các Bộ có liên quan, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng thống nhất hướng dẫn bổ sung một số chế độ đối với dân quân tự vệ và quân nhân dự bị như sau.

I. CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP, BỒI DƯỠNG KHI LÀM NHIỆM VỤ HUẤN LUYỆN QUÂN SỰ, HOẠT ĐỘNG TÁC CHIẾN PHẢI THOÁT LY SẢN XUẤT

1. Đối với dân quân tự vệ và quân nhân dự bị ở nông thôn, đường phố, không thuộc diện biên chế của Nhà nước :

a) Khi đi dự lớp huấn luyện tập trung hoặc động viên thực tập, do ban chỉ huy quân sự huyện, quận mở và quản lý theo kế hoạch của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố, thì được trợ cấp mỗi người mỗi ngày 1,5 kilôgam gạo, do ngân sách huyện, quận đài thọ.

b) Khi được ban chỉ huy quân sự huyện, quận huy động đi làm nhiệm vụ thường trực chiến đấu, truy lùng thám báo, biệt kích, tuần tra biên giới... hoặc khi được Ủy ban Nhân dân huyện, quận huy động đi phục vụ chiến đấu như bảo đảm giao thông, khắc phục hậu quả sau khi địch đánh phá... thì được trợ cấp mỗi người mỗi ngày 2 kilôgam gạo, do ngân sách huyện, quận đài thọ.

c) Khi được Ủy ban Nhân dân xã, phường huy động đi làm nhiệm vụ thường trực trị an, huấn luyện tại xã, phường mà phải thoát ly sản xuất thì được trợ cấp mỗi người mỗi ngày 1 kilôgam gạo do ngân sách xã, phường đài thọ.

d) Việc điều động dân quân tự vệ và quân nhân dự bị đi làm nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở tỉnh khác, chỉ được thực hiện khi có lệnh của Bộ Quốc phòng. Kinh phí cho dân quân tự vệ và quân nhân dự bị được Bộ Quốc phòng điều đi làm nhiệm vụ ở tỉnh khác, do ngân sách quốc phòng đài thọ.

2. Đối với tự vệ và quân nhân dự bị là cán bộ, công nhân, viên chức trong các ngành, các đơn vị cơ sở của Nhà nước :

a) Thời gian được điều động đi làm nhiệm vụ thường trực chiến đấu, phục vụ chiến đấu, được tính vào thời gian sản xuất theo quy định trong Chỉ thị số 198-TTg, được hưởng nguyên lương và phụ

cấp, tiền thưởng theo chế độ hiện hành. Ở các cơ sở sản xuất, khoản kinh phí ấy được tính vào giá thành sản phẩm.

b) Trong những ngày huấn luyện quân sự tại chỗ ở cơ quan, xí nghiệp, nông trường, lâm trường... thì được bồi dưỡng bữa ăn trưa do từng đơn vị đài thọ (tính vào giá thành hoặc quỹ phúc lợi của đơn vị).

B. THỜI GIAN ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ VÀ QUÂN NHÂN DỰ BỊ

a) Cán bộ chỉ huy quân sự xã, phường và cán bộ chuyên trách quân sự ở các ngành, các cơ sở của Nhà nước mới được đề bạt, năm đầu được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 15 ngày tại trường quân sự địa phương tỉnh, thành phố. Cán bộ cũ mỗi năm được tập huấn 5 ngày.

b) Cán bộ phân đội được huấn luyện tập trung mỗi năm 5 ngày, do huyện, quận tổ chức; sau đó trực tiếp làm giáo viên huấn luyện cho dân quân tự vệ và quân nhân dự bị từ 5 đến 7 ngày mỗi năm tại cơ sở.

c) Tất cả đội viên dân quân tự vệ nông cốt và cán bộ tiểu đội được huấn luyện tập trung mỗi năm từ năm 5 đến 7 ngày.

Trên đây là một số quy định bổ sung, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng hướng dẫn đề các địa phương, cơ sở thực hiện. Các chế độ khác vẫn thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước,

Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc, các địa phương và các ngành kịp thời phản ánh đề hai Bộ nghiên cứu trình Hội đồng Bộ trưởng xem xét.

K.T. Bộ trưởng K.T. Bộ trưởng
Bộ Tài chính Bộ Quốc phòng

Thứ trưởng thứ nhất Thứ trưởng
CHU TAM THỨC Thượng tướng
ĐOÀN KHUÊ

1986
 Tel: +84-8-3845 6684 * www.TuuVienPhapLuat.com